



บันทึกข้อความ

หน่วยงาน สำนักกฎหมาย โทร ๐ ๒๕๘๗ ๐๐๕๕ ต่อ ๑๓๐ - ๑๓๓

ที่ ทส ๑๑๐๖/ว ๒๐๖

วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๔

เรื่อง แจ้งเวียนพร้อมขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ ประกาศนโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ และ ระเบียบขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (Compliance)

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบ	ผู้จัดการโครงการก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่
ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง	ผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียว
ผู้อำนวยการสำนักการเงินและทรัพย์สิน	ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่
ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และแผน	ผู้อำนวยการสวนสัตว์นครราชสีมา
ผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์และวิจัย	ผู้อำนวยการสวนสัตว์อุบลราชธานี
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาธุรกิจ	ผู้อำนวยการสวนสัตว์ขอนแก่น
ผู้อำนวยการสำนักดิจิทัลและสารสนเทศ	ผู้จัดการโครงการคชอาณาจักรฯ
ผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล	
ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการสวนสัตว์	

ด้วยผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย เห็นชอบตามประกาศนโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ และระเบียบ ขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมทั้งให้เผยแพร่ประกาศดังกล่าวทางเว็บไซต์ และเฟซบุ๊กของหน่วยงาน (www.zoothailand.org และ <https://www.facebook.com/ZPOTthailand>) พร้อมทั้งแจ้งเวียนให้สำนัก สวนสัตว์ สถาบัน และโครงการภายใต้การกำกับดูแลขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยฯ รับทราบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

สำนักกฎหมาย จึงขอความร่วมมือสำนัก สวนสัตว์ สถาบัน และโครงการภายใต้การกำกับดูแลขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยฯ ประชาสัมพันธ์ ให้พนักงาน ลูกจ้าง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รับทราบถึงประกาศนโยบายดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และสนับสนุนการดำเนินงานในยุคดิจิทัล หากหน่วยงานใดมีช่องทางประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์ และเฟซบุ๊ก สำนักกฎหมายขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ทางสองช่องทางดังกล่าวด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ว่าที่ร้อยตรีหญิง



(วิยะดา ภูครองทอง)

ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย

พัชรี ร้าง/พิมพ์
ปานปอ(ปานต่อ) ตรวจ



รองผู้อำนวยการ
แห่งประเทศไทย
นางจจกฉวี แก้วสด
เลขที่ ๑๕๙๘๒๒๒
วันที่ ๑๖ มิ.ย. ๒๕๖๔
เวลา ๑๕:๕๗

สำนักบริหารกลาง
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
วันที่ ๒๐/๖/๒๕๖๔
ที่ ๑๑๕๒/๒๕
๑๐๕๒๖

บันทึกข้อความ

หน่วยงาน สำนักกฎหมาย ฝ่ายนิติกรรมและสัญญา

ที่ ทส ๑๑๐๖/๕๗๖ วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔

เรื่อง ประกาศนโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ และระเบียบขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (Compliance)

๑) เรียน ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย

ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์
เลขที่รับ ๕๐๐๒
วันที่ ๑๕ มิ.ย. ๒๕๖๔
เวลา ๑๐.๐๖ น.

ตามที่ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย สั่งการทำบันทึกข้อความของสำนักบริหารกลาง ฝ่ายประชุมและพิธีการ ที่ ทส ๑๑๐๓/๗๕๒ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ มอบหมายให้สำนักกฎหมาย ดำเนินการปฏิบัติหน้าที่เป็นหน่วยงานรับผิดชอบงานด้าน Compliance ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

สำนักกฎหมาย ได้จัดทำนโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ และระเบียบ ขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ปรากฏตามเอกสารแนบ) หากผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย เห็นชอบตามประกาศดังกล่าว สำนักกฎหมายขออนุมัติเผยแพร่ประกาศดังกล่าวทางเว็บไซต์ และเฟซบุ๊กของหน่วยงาน (www.zoothailand.org และ <https://www.facebook.com/ZPOTthailand>) พร้อมทั้งแจ้งเวียนให้สำนัก สวนสัตว์ สถาบัน และโครงการภายใต้การกำกับดูแลขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยฯ รับทราบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ว่าที่ร้อยตรีหญิง

เห็นชอบ

เรียน ผอ.อสส. ผ่าน รอง ผอ.อสส. (นางจจกฉวี)

(วิยะดา ภูครองทอง)

เพื่อโปรดพิจารณาการจัดทำประกาศนโยบายการกำกับดูแล (Compliance)

ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย

(นายอรรถพร ศรีเจริญ)

ตามที่ สกม. เสนอ หากเห็นชอบ ประกาศดังกล่าวพร้อมส่งมอบ มอข สกม. ดำเนินการเผยแพร่ตามที่ เสนอต่อไป

เรียน ผอ.อสส. ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ๑๕ มิ.ย. ๒๕๖๔

(นางสาวนันทนิญ กุลเจริญ)

เพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบ สกม. จัดทำแผนแม่บทดังกล่าว

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง ปฏิบัติงานแทน ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

จจกฉวี (นางจจกฉวี แก้วสด)

พัชรี รุ่ง/พิมพ์ ปิ่นป.อ. (ปานต่อ) ตรวจ

๑๑ มิ.ย. ๒๕๖๔

รองผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ๑๑ มิ.ย. ๒๕๖๔



นโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย
กฎ ข้อบังคับ และระเบียบ

CORPORATE COMPLIANCE POLICY

องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์



SCAN ME



นโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ และระเบียบ CORPORATE COMPLIANCE POLICY

สาส์นจากผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย (Message from the CEO)

"องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (อสส.) เป็นรัฐวิสาหกิจอยู่ภายใต้กำกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) มีหน้าที่ในการให้บริการสาธารณะด้านสังคม ซึ่งมีการดำเนินการตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย พ.ศ.๒๕๖๓ และเป็นองค์กรที่มีความใกล้ชิดและบริกาประชาชนภายใต้วิสัยทัศน์ "สร้างแรงบันดาลใจความรักสัตว์ผ่านประสบการณ์การเรียนรู้ในสวนสัตว์"

การปฏิบัติงานของหน่วยงานย่อมส่งผลกระทบต่อชุมชนและประเทศชาติ โดยอาจมีสาเหตุจากการปฏิบัติหน้าที่ หรือ การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ โดยมีขอบ หรือการไร้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ที่มีควรได้ เพื่อความโปร่งใสในการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีแนวทางในการปฏิบัติงานตามภารกิจที่สอดคล้องตามกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ และความน่าเชื่อถือตลอดจนเป็นที่ยอมรับต่อสาธารณชน อีกทั้งป้องกันความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ของบุคลากร โดยกำหนดนโยบายให้ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง ของ อสส. รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) รับทราบเจตนารมณ์ มีการปฏิบัติตามกรอบนโยบายหลัก GRC : Governance Risk and Compliance กำหนดแนวทางการกำกับดูแลการบูรณาการและการบริหารจัดการเชิงรุกบนพื้นฐานการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับคน/กระบวนการ/เทคโนโลยี (People, Process & Technology) จึงควรหมั่นศึกษาทำความเข้าใจ ติดตามการแก้ไขเปลี่ยนแปลงและต้องตรวจสอบตนเองเสมอว่าการกระทำของตนถูกต้องตามกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ และมาตรฐานที่เกี่ยวข้องหรือไม่ เพราะ "ความไม่สุจริตไม้อาจเป็นข้อแก้ตัวได้" อสส. จึงได้จัดทำนโยบายฉบับนี้ขึ้นมา

แนวทางปฏิบัติ ตามนโยบายดังนี้

- นโยบายจรรยาบรรณของกรรมการ พนักงาน และลูกจ้าง อสส.**
(Ethics of Board The Zoological Park Organization, Organization administrators Zoo and employees.)
 - ต้องศึกษาทำความเข้าใจในบทบาท หน้าที่ กลไก และกระบวนการสำคัญของ อสส. ทุกส่วนงาน โดยเฉพาะการมีจรรยาบรรณเป็นกรอบแนวทางที่ควรประพฤติและปฏิบัติต่อกัน ประกอบด้วย คณะกรรมการ อสส. ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง เพื่อร่วมงาน ผู้ให้บริการ พันธมิตรของ อสส. สิ่งแวดล้อม สัตว์ป่า และสังคม
- นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance : CG) และ นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility in Process : CSR in Process)**
 - ต้องบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลที่สอดคล้องกับหลักการ OECD : Organization for Economic Co-operation and Development และหลักการมีส่วนร่วม (Participation) รวมทั้งแสดงการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมตามกรอบมาตรฐานสากล คือ มาตรฐาน ISO 26000
- นโยบาย การป้องกันและต่อต้านการรับสินบนหรือผลประโยชน์อันใด (Anti-Corruption & Anti-Bribery Policy)**
 - ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบทั้งของประเทศไทยและระหว่างประเทศที่วาดด้วยเรื่อง การป้องกันและต่อต้านการทุจริตการให้หรือรับสินบนให้มีความสำคัญกับประโยชน์ส่วนรวมและปฏิบัติหน้าที่ของตนเพื่อประโยชน์ของ อสส. เพื่อป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of Interest) รวมทั้งการสอดส่องและป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบโดยไม่ละเลยเพิกเฉยต่อการกระทำที่เข้าข่ายดังกล่าว (Zero Tolerance)
- นโยบายการปฏิบัติตนและการเคารพสิทธิมนุษยชน (Human Rights Policy)**
 - ต้องเคารพสิทธิแรงงาน และสภาพการทำงาน สถานที่ให้บริการที่ปลอดภัย ความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย สภาพสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย มนุษยชนขั้นพื้นฐานของบุคลากร ผู้ให้บริการ พันธมิตรของ อสส. และไม่เลือกปฏิบัติอันเนื่องจากปัจจัยด้านอายุ เพศ วัฒนธรรมทางเพศ วัฒนธรรม ความสามารถ ศาสนา เชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ หรือความเชื่อ
- นโยบายการคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Property Policy)**
 - ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ และระเบียบทั้งของประเทศไทยและระหว่างประเทศ เช่น กฎหมายสิทธิบัตร กฎหมายเครื่องหมายการค้า กฎหมายลิขสิทธิ์ เป็นต้น รวมถึงปกป้องคุ้มครองรักษาทรัพย์สินทางปัญญาที่ อสส. เป็นเจ้าของ ทรัพย์สินจากการถูกละเมิดหรือถูกนำไปใช้โดยไม่ได้อนุญาต และเก็บรักษาข้อมูลอันเป็นความลับทางการค้าให้เป็นไปตามนโยบาย ระเบียบ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- นโยบายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (Anti-Money Laundering and Combating the Financing Corruption & Anti-Bribery Policy)**
 - ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ และระเบียบทั้งของประเทศไทยและระหว่างประเทศ ว่าด้วยเรื่องการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย จึงขอให้พึงระมัดระวังการติดต่อทำธุรกรรมกับบุคคลหรือนิติบุคคลที่ต้องสงสัยกระทำ ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด - พืช - ตำนานุษย์ - การฉ้อโกงประชาชน - การยักยอกหรือฉ้อโกงทางธุรกิจ ในสถาบันทางการเงิน - การกรงโซล - ริดทรัพย์ - การพนัน - การก่อการร้ายตามประมวลกฎหมายอาญา เป็นต้น
- นโยบายการป้องกันรักษาและการใช้อย่างถูกต้องซึ่งข้อมูลข่าวสาร (Confidentiality of Information Policy)**
 - ต้องปฏิบัติตามหลักการรักษาข้อมูลและความลับของหน่วยงาน ปกป้องและการใช้อย่างถูกต้องซึ่งข้อมูลข่าวสารและที่ไม่ได้เป็นข้อมูลสาธารณะ รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของบุคลากรของ อสส. ไม่ให้ถูกเผยแพร่ หรือนำไปใช้ในทางที่ไม่ถูกต้อง หรือไม่ได้รับอนุญาต หรือนำไปใช้โดยผิดกฎหมาย รวมทั้งการบริหารจัดการข้อมูลได้อย่างเป็นระบบและเข้าถึงข้อมูลของหน่วยงาน

ขอให้นักบุคลากรของ อสส. ศึกษาและทำความเข้าใจนโยบายดังกล่าว เพื่อการตระหนักรู้ ต่อนหน้าที่และเป็นบรรทัดฐานในการปฏิบัติงานภายใต้ขอบเขตความรับผิดชอบของตน และเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสาธารณชน โดยนโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติงานดังกล่าว จะได้รับการทบทวนอยู่เสมอ



Osanok Osinun

นายอรุณพร ศรีเหรียญ
ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย

ขอให้พึงระลึกเสมอว่า "Doing good is justice" การประกอบความดี คือความยุติธรรม และการรวมแรงรวมใจของทุกท่าน ในการปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนดนี้เป็นอย่างดี